

KẾ HOẠCH

Hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2020”

Thực hiện công văn số 5568/BYT-AIDS ngày 04/10/2020 của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm và công văn số 2642/BCĐ-AIDS ngày 02/11/2020 của Ban Chỉ đạo Tỉnh về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng, chống tội phạm về triển khai “Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2020”.

Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Kế hoạch hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2020” như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Huy động sự tham gia của các nhà lãnh đạo, nhà hoạch định chính sách, người cung cấp dịch vụ và toàn thể cộng đồng người tham gia phòng, chống HIV/AIDS để đạt được các mục tiêu 90-90-90 tạo đà cho giai đoạn mới với mục tiêu chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030.

- Tăng cường các hoạt động dự phòng lây nhiễm HIV, xét nghiệm phát hiện và điều trị sớm HIV/AIDS, đảm bảo việc tham gia bảo hiểm y tế của người nhiễm HIV, cung cấp các dịch vụ toàn diện về phòng, chống HIV/AIDS cho người dân đặc biệt cho những người dễ tổn thương, người có hành vi nguy cơ cao, người dân sống ở vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc ít người.

- Giảm kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV và ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, tăng cường sự hỗ trợ của gia đình, xã hội với người nhiễm HIV/AIDS và trách nhiệm của người nhiễm HIV/AIDS với gia đình, xã hội, tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS.

II. YÊU CẦU

Năm 2020 là năm có nhiều dấu mốc đánh dấu các sự kiện quan trọng trong phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam, do vậy Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2020, Việt Nam tập trung vào chủ đề “30 năm ứng phó và

cơ hội chấm dứt đại dịch AIDS tại Việt Nam”. Việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2020” cần thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm.

Vận động đông đảo CBCCVC và NLĐ tích cực tham gia vào các hoạt động, phong trào “Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2020”.

III. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA KẾ HOẠCH:

1. Công tác tuyên truyền:

Tổ chức tuyên truyền phổ biến về chủ đề, thông điệp hưởng ứng “Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2020” từ ngày 10/11 đến ngày 10/12/2020 đến toàn thể CBCCVC và NLĐ của cơ quan.

Hình thức tuyên truyền: Gửi tài liệu có liên quan qua mail công vụ, tổ chức phổ biến trong sinh hoạt cơ quan định kỳ; treo băng rôn tại cơ quan với khẩu hiệu: “Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2020 !”.

Đơn vị thực hiện: Văn phòng Sở, Chi đoàn thanh niên, Công đoàn Sở - Thời gian: Tháng 11/2020.

2. Các hoạt động, phong trào thiết thực:

2.1. Các Phòng, đơn vị thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền về công tác phòng chống HIV/AIDS trong cơ quan với các nội dung: Truyền thông tác hại của HIV/AIDS; biện pháp phòng chống HIV/AIDS; phổ biến Luật phòng, chống HIV/AIDS, nhấn mạnh về quyền và nghĩa vụ của người nhiễm HIV; những qui định liên quan đến quyền tiếp cận điều trị và chăm sóc sức khỏe cho người nhiễm HIV. Từ đó nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức đối với công tác phòng, chống HIV/AIDS, giúp CBCCVC hiểu biết về tác hại của HIV/AIDS đối với bản thân, gia đình và xã hội; giảm kỳ thị và phân biệt đối xử đối với người nhiễm HIV và người thân của họ.

Tăng cường chất lượng sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể của cơ quan trong công tác phòng chống HIV/AIDS nhất là tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh để làm nòng cốt trong công tác đấu tranh, tuyên truyền, giáo dục phòng chống HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội. Tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề về phòng, chống HIV/AIDS nhân ngày pháp luật cuối tháng tại Sở.

Hình thức thực hiện: Tập trung thực hiện theo đơn vị Phòng, Trung tâm.

Chủ trì thực hiện: Các Phòng, Trung tâm thuộc Sở.

Thời gian: Thường xuyên.

2.2. Tham gia tích cực các hoạt động, phong trào hưởng ứng “Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2020” do các Cơ quan, Đoàn thể trong tỉnh phát động.

Hình thức thực hiện: Thực hiện theo Kế hoạch và yêu cầu của UBND tỉnh, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Công đoàn viên chức tỉnh, Đoàn Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

Đơn vị thực hiện: Văn Phòng Sở, Công đoàn Sở, Chi đoàn thanh niên.

Thời gian: Theo yêu cầu của đơn vị tổ chức.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Giao Văn phòng Sở phổ biến, quán triệt Công văn số 3642/BCĐ-AIDS ngày 02/11/2020 của Ban Chỉ đạo tỉnh về Phòng trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ và phòng chống tội phạm và Kế hoạch hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2020” này của Sở.

Các Phòng, đơn vị thuộc Sở tổ chức quán triệt đến tất cả công chức, viên chức, người lao động của đơn vị và tổ chức thực hiện các nội dung trong kế hoạch này. Giám đốc Sở đề nghị trưởng các Phòng, đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- LĐ Sở (qua mail);
- Các đơn vị thuộc Sở (qua mail);
- Lưu: VT, VP, L (02b).

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Phong